
sþ. 570. Fyrirspurn [327. mál]
til dómsmálaráðherra um starfsemi Landhelgisgæslunnar.

Frá Karvel Pálmasyni.

1. Hvað líður störfum endurskoðunarnefndar um starfsemi Landhelgisgæslunnar?
2. Er von á niðurstöðum af störfum hennar, og þá hvenær?


